



BỘ Y TẾ
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp

Trong những năm vừa qua, nhiều tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã quan tâm đầu tư vào lĩnh vực y tế. Các cơ sở y tế tư nhân phát triển cả số lượng, quy mô và chất lượng, đã hình thành một số chuỗi bệnh viện chất lượng cao, mô hình y tế tư nhân hoạt động không vì lợi nhuận; nhiều nhà đầu tư đã liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư để nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ của các cơ sở y tế công lập, góp phần quan trọng vào những thành tựu trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong thời gian tới, kinh tế xã hội đất nước ta ngày càng phát triển, thu nhập, trình độ dân trí ngày càng cao, người dân ngày càng quan tâm, chú trọng đến chăm sóc sức khỏe. Trong khi đầu tư của nhà nước có hạn, các cơ sở y tế hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe với chất lượng cao và đa dạng của người dân.

Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đề ra mục tiêu đến năm 2025 đạt 30 giường bệnh trên vạn dân, tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%; đến năm 2030 đạt 32 giường bệnh trên vạn dân, tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ giường bệnh tư nhân mới chỉ đạt khoảng 6%, còn nhiều tỉnh chưa có bệnh viện tư. Do đó nhu cầu đầu tư các bệnh viện tư nhân còn rất lớn. Nhiều bệnh viện công có thương hiệu, có nguồn nhân lực và khả năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị còn hạn chế nên chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của nhân dân. Nếu được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thì có thể trở thành những bệnh viện tiên tiến, hiện đại trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng không chỉ cho người Việt nam mà còn thu hút được người nước ngoài đến khám, chữa bệnh, thúc đẩy phát triển y tế - du lịch ở nước ta.

Để thực hiện mục tiêu này, Nghị quyết số 20-NQ/TW đã đề ra các giải pháp để huy động các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho y tế như: “*Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. Đa dạng hoá các hình thức hợp tác công - tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công - tư trong cung cấp dịch vụ y tế. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế (kể cả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu), tập trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp, theo yêu cầu. Các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc người cao tuổi hoạt động không vì lợi nhuận được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật*”.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống các cơ sở y tế, Bộ Y tế đã tổng hợp nhu cầu đầu tư, lập danh sách một số dự án của các đơn vị, địa phương đề nghị mời gọi đầu tư và dự kiến sẽ tổ chức hội nghị mời gọi đầu tư, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực y tế trong tháng 10-11/2020. Bộ Y tế xin thông tin và đề nghị các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm tiếp tục tăng đầu tư cho lĩnh vực y tế, đặc biệt là đầu tư các cơ sở y tế tư nhân và hợp tác đầu tư với các cơ sở y tế công lập ở cả trung ương và địa phương.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị các nhà đầu tư đề xuất các lĩnh vực, các dự án mà nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là các dự án trong giai đoạn 2021-2025; đề xuất các cơ chế, chính sách để tạo thuận lợi, điều kiện tốt nhất trong việc đầu tư phát triển các cơ sở y tế tư nhân và đề tư nhân hợp tác với các cơ sở y tế công lập; dự kiến tổng số vốn sẽ đầu tư cho y tế và danh mục các dự án mà nhà đầu tư quan tâm đầu tư. Mọi thông tin xin gửi về Bộ Y tế trước ngày 01/11/2020 để tổng hợp và làm việc với các đơn vị, địa phương và các cơ quan liên quan về đề xuất của nhà đầu tư.

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp quan trọng của các nhà đầu tư đối với những thành tựu của ngành y tế thời gian qua và rất mong nhận được sự chung tay, đồng hành của các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trân trọng,



GS. TS. Nguyễn Thanh Long
Q. Bộ trưởng Bộ Y tế